

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเว็บไซต์

รัฐบาลเดินหน้า จัดการปมบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (ไทยรัฐ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://www.thairath.co.th/news/politic/๑๙๘๖๑๕๙>

"บีกป้อม" ลุยกระจายถือครองที่ดินเป็นธรรม-ยั่งยืน (เดลินิวส์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://www.dailynews.co.th/politics/๘๐๙๘๗๖>

'บีกป้อม' ย้ำคทช. กระจายถือครองที่ดินเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ปชช.อย่างยั่งยืน

(มติชนออนไลน์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_๒๕๖๔๙๖๐

ซีพีเอฟหนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯ ชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ฟังพาดตนเองยั่งยืน

(ผู้จัดการออนไลน์ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://mgronline.com/business/detail/๙๖๓๐๐๐๑๒๒๘๔๔>

ซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯชุมชน ฟังพาดตนเองยั่งยืน จ.ลพบุรี

(สำนักข่าวอิศรา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/๙๓๘๒๕-cpf-๙๐.html>

ซีพีเอฟ มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (บ้านเมือง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

<https://www.banmuang.co.th/news/activity/๒๑๔๑๙๘>

รัฐบาลเดินหน้า จัดการปมบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ดิน

ไทยรัฐออนไลน์

30 พ.ย. 2563 11:50 น.

👍 0 likes | SHARE |    



รองนายกฯ "ประวิตร" นำประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ หวังแก้ปัญหา กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ที่ประชุมรับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตลอดจนกำหนดมาตรการ แนวทาง ส่งเสริมความร่วมมือรัฐกับประชาชน รับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ คทช. รับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมประชาชน

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังรับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเรื่องการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเสนอ รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานจัดที่ดิน ที่ยื่นคำขอ 486 ชุมชน ตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ภายใต้การดำเนินงานของคทช. สรุปได้ คือ กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย คทช. แล้ว 140 ชุมชน ได้รับอนุญาตแล้ว 97 ชุมชน สามารถอนุญาตได้ตามกฎหมาย 208 ชุมชน โดยเป็นเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 พ.ย.2561 จำนวน 169 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ 26 ชุมชน เพราะขอบเขตไม่ชัดเจน พื้นที่ทับซ้อน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 112 ชุมชน ให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว โดยให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความเหมาะสมของประชาชนในแต่ละพื้นที่

"ปักboom"ลุยกระจายถือครองที่ดินเป็นธรรม-ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” ย้ำหน่วยรัฐดำเนินการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม-ยั่งยืน ดันใช้แผนที่ One Map แก้ปัญหาวังน้ำเขียว-ทับลาน

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.16 น.



เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติที่ 1/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อเสนอต่อคทช. และกำหนดมาตรการ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนรับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ คทช. ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับทราบความก้าวหน้าของการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเรื่องการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเสนอรับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินที่ยื่นคำขอจำนวน 486 ชุมชน ตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ภายใต้การดำเนินงานของ คทช.

สรุปได้คือกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย คทช. แล้วจำนวน 140 ชุมชน และได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 97 ชุมชน สามารถอนุญาตได้ตามกฎหมาย 208 ชุมชน โดยเป็นเป้าหมายตามมติ ครม.วันที่ 26 พ.ย. 2561 จำนวน 169 ชุมชน ไม่สามารถดำเนินการได้ 26 ชุมชนขอบเขตไม่ชัดเจน/พื้นที่ทับซ้อนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 112 ชุมชนใน 12 อำเภอ 12 จังหวัด 12 จังหวัด สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 26 พ.ย. 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วโดยให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติความเหมาะสมของประชาชนในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาในหลักการ พ.ร.บ.สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. และให้นำผลการประเมินความคุ้มค่าของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนในประเด็นความซ้ำซ้อนในภารกิจกระจายการถือครองรูปแบบการให้ความช่วยเหลือและกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่นไปพิจารณา

โดยมอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.นำร่างกฎหมายไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อพิจารณาก่อนเสนอ คทช. และ ครม.ต่อไป

นอกจากนั้นยังพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี โดยใช้ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่ คทช. และ ครม.ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ภายหลังจากปรับปรุงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเช่นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่อไปรวมถึงพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหาร



มีส่นเอมิเตอร์

'บิ๊กป้อม' ย้ำคทช. กระจายถือครองที่ดินเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ปวงชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 10:58 น.



กระจายที่ดินเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (คทช.) ร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบ ศักดิ์คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อเสนอต่อ คทช. และกำหนดมาตรการ แนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน รับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ คทช. ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน. รับทราบความก้าวหน้าของการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ และประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่องการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมเสนอ รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินที่ยื่นคำขอ จำนวน 486 ชุมชน ตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ภายใต้การดำเนินงานของ คทช. สรุปได้ คือ กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย คทช. แล้ว จำนวน 140 ชุมชน และได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 97 ชุมชน สามารถอนุญาตได้ตามกฎหมาย 208 ชุมชน โดยเป็นเป้าหมายตามมติ ครม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 169 ชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ 26 ชุมชน ขอบเขตไม่ชัดเจน/พื้นที่ทับซ้อน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 112 ชุมชน ให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26

พฤศจิกายน 2561 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็ว โดยให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์คุณสมบัติ ความเหมาะสมของประชาชนในแต่ละพื้นที่

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. และให้นำผลการประเมินความคุ้มค่าของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในประเด็นความซ้ำซ้อนในภารกิจ การกระจายการถือครอง รูปแบบการให้ความช่วยเหลือและกลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่นไปพิจารณา โดยมอบหมายให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นำร่างกฎหมายไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และนำเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อพิจารณาก่อนเสนอ คทช. และคณะรัฐมนตรีต่อไป และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้ผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่ คทช. และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยภายหลังการปรับปรุงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามกฎหมายของหน่วยงานต่อไป. รวมถึงพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหาร

ซีพีเอฟหนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯ ชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี พึ่งพาตนเองยั่งยืน

เผยแพร่: 30 พ.ย. 2563 12:40 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รั้งนิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุนใช้หมุนเวียนดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปล่อยปลาลงเขื่อน ให้ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสร้างอาชีพและรายได้ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รั้งนิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง เช่น โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเมื่อเร็วๆ นี้คณะทำงานปลูกป่าของซีพีเอฟได้มอบกองทุนฯ ให้แก่ชุมชนที่ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ทรงพล แบนแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไทยเบ็ง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 120,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจิ้ง และหนองใหญ่ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นายอำเภอพัฒนานิคมกล่าวว่า ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนเห็นความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน ที่สำคัญคือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางอาหารเต็มเต็มให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ

นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า การส่งมอบ กองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อนในวันนี้ เพื่อให้ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างแหล่งอาหารที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพีเอฟ คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ และสอดคล้องกับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals)

ซีพีเอฟร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขฯ มาตั้งแต่ปี 2562 ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดภัย 100% โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การปลูกผัก เช่น ถังกักเก็บน้ำ อุปกรณ์น้ำหยด ฯลฯ คนในชุมชนได้บริโภคผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ลดรายจ่าย และยังมีรายได้เสริมจากการนำผลผลิตผักไปขายที่ตลาดของชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจาก 8 หมู่บ้าน และสามารถต่อยอดสู่การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ตามวิถีมูมิ ปัญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ขยายพันธุ์ในอนาคต เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

สำหรับโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ซีพีเอฟส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ความรู้ในการเลี้ยงและให้คำแนะนำแก่ชุมชน เช่น วิธีการอนุบาลปลาเพื่อให้ปลาแข็งแรงและเติบโตได้ขนาดก่อนปล่อยลงกระชัง ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของปลาที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพประมง และยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะที่ปริมาณปลาที่ปล่อยลงเขื่อน สามารถเป็นแหล่งอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมู่บ้าน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน



“โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟมุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบ้านและกลุ่มไทยเบ็ญซึ่งเป็นกลุ่มชนท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก อ.พัฒนานิคม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมปลูกป่า และส่งเสริมชุมชนทำโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปล่อยปลาลงเขื่อนต่อยอดจากการดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ที่ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกรมป่าไม้ อนุรักษ์ ป่าใหม่ และปลูกป่าใหม่ บนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) จำนวน 5 ,971 ไร่ และมีเป้าหมายดำเนินการระยะที่สอง (ปี 2564-2568) เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และป่าใหม่อีก 1,029 ไร่ รวมแล้วเป็น 7,000 ไร่

ซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯชุมชน พังพาทนเองยั่งยืน จ.ลพบุรี

🕒 วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. 🔍 isranews **HITS** 39 views



ซีพีเอฟ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี พังพาทนเองยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุนใช้หมุนเวียนดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปล่อยปลาลงเขื่อน ให้ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสร้างอาชีพและรายได้ พังพาทนเองอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง อาทิ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมชุมชนพังพาทนเองอย่างยั่งยืน โดยเมื่อเร็วๆนี้ คณะทำงานปลูกป่าของซีพีเอฟ ได้มอบกองทุนฯ ให้แก่ชุมชนที่ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้ง พร้อมกันนี้ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 120,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจิ้งและหนองใหญ่ ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนเห็นความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน ที่สำคัญ คือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางอาหารเต็มเต็มให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ

นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า การส่งมอบกองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อนในวันนี้ เพื่อให้ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างแหล่งอาหารที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพีเอฟ คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals)

ซีพีเอฟร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขฯ มาตั้งแต่ปี 2562 ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดภัย 100 % โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การปลูกผัก อาทิ ถังกักเก็บน้ำ อุปกรณ์น้ำหยด ฯลฯ คนในชุมชนได้บริโภคผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ลดรายจ่าย และยังมีรายได้เสริมจากการนำผลผลิตผักไปขายที่ตลาดของชุมชน ปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจาก 8 หมู่บ้าน และสามารถต่อยอดสู่การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ตามวิถีมุมปัญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ขยายพันธุ์ในอนาคต เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

สำหรับโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ซีพีเอฟส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ความรู้ในการเลี้ยงและให้คำแนะนำแก่ชุมชน อาทิ วิธีการอนุบาลปลาเพื่อให้ปลาแข็งแรงและเติบโตได้ขนาดก่อนปล่อยลงกระชัง ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของปลาที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพประมง และยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ปัจจุบัน มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะที่ปริมาณปลาที่ปล่อยลงเขื่อน สามารถเป็นแหล่งอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมู่บ้าน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน

“โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟมุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบ้านและกลุ่มไทยเบ๊ซึ่งเป็นกลุ่มชนท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก อ.พัฒนานิคม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมปลูกป่า และส่งเสริมชุมชนทำโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปล่อยปลาลงเขื่อนต่อยอดจากการดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ที่ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกรมป่าไม้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ บนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) จำนวน 5 ,971 ไร่ และมีเป้าหมายดำเนินการระยะที่สอง (ปี 2564- 2568) เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูอีก 1,029 ไร่ รวมแล้วเป็น 7,000 ไร่

กิจกรรม

ซีพีเอฟ มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 14.09 น.



ซีพีเอฟ มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ต่อยอดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุนใช้หมุนเวียนดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปล่อยปลาลงเขื่อน ให้ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสร้างอาชีพและรายได้ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง อาทิ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน สร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเมื่อเร็วๆนี้ คณะทำงานปลูกป่าของซีพีเอฟ ได้มอบกองทุนฯ ให้แก่ชุมชนที่ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีทรงพล แบนแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑสถานไทยเบ็ง พร้อมกันนี้ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 120,000 ตัว ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจี่วและหนองใหญ่ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนเห็นความสำคัญและเข้ามาสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ทำให้ชุมชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกัน ที่สำคัญ คือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มเติมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของโครงการ

นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หน่วยงานรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า การส่งมอบกองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อนในวันนี้ เพื่อให้ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตอาหารปลอดภัย สร้างแหล่งอาหารที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพีเอฟ คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 17 ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals)



ซีพีเอฟร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทำโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขฯ มาตั้งแต่ปี 2562 ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส่งเสริมชุมชนปลูกผักปลอดภัย 100 % โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การปลูกผัก อาทิ ถังกักเก็บน้ำ อุปกรณ์น้ำหยด ฯลฯ คนในชุมชนได้บริโภคผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ลดรายจ่าย และยังมีรายได้เสริมจากการนำผลผลิตผักไปขายที่ตลาดของชุมชน ปัจจุบัน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจาก 8 หมู่บ้าน และสามารถต่อยอดสู่การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ตามวิถีภูมิปัญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ขยายพันธุ์ในอนาคต เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

สำหรับโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน ซีพีเอฟส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ความรู้ในการเลี้ยงและให้คำแนะนำแก่ชุมชน อาทิ วิธีการอนุบาลปลาเพื่อให้ปลาแข็งแรงและเติบโตได้ขนาดก่อนปล่อยลงกระชัง ช่วยเพิ่มอัตราการรอดของปลาที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่มีอาชีพประมง และยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ปัจจุบัน มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะที่ปริมาณปลาที่ปล่อยลงเขื่อน สามารถเป็นแหล่งอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมู่บ้าน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน

“โครงการยุทธศาสตร์สร้างสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ” เป็นโครงการที่ซีพีเอฟมุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบ้านและกลุ่มไทยเบ็ญซึ่งเป็นกลุ่มชนท้องถิ่นที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก อ.พัฒนานิคม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมปลูกป่า และส่งเสริมชุมชนทำโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปล่อยปลาลงเขื่อนต่อยอดจากการดำเนินโครงการซีพีเอฟ รักษันิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ที่ซีพีเอฟ ร่วมมือกับกรมป่าไม้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่ บนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ระยะที่หนึ่ง (ปี 2559-2563) จำนวน 5 ,971 ไร่ และมีเป้าหมายดำเนินการระยะที่สอง (ปี 2564- 2568) เพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูอีก 1,029 ไร่ รวมแล้วเป็น 7,000 ไร่